

Hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Việt Nam là quốc gia ven biển, có bờ biển dài trên 3.260 km trải dài từ Bắc xuống Nam, với gần 3000 hòn đảo lớn nhỏ và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước thì 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển - đảo luôn gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và con người Việt Nam, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, **chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08/6) được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”** thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08/6) có chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta.



Theo thống kê và tính toán của các nhà khoa học, biển Việt Nam rất đa dạng và phong phú về các nguồn tài nguyên, như: nguồn lợi thủy sản, các hệ sinh thái biển, ven biển, các mỏ sa khoáng và vật liệu xây dựng, các mỏ dầu khí ở vùng thềm lục địa... Với bờ biển chạy dọc theo chiều dài đất nước, biển Việt Nam đã tạo ra những lợi thế đặc biệt để phát triển lĩnh vực giao thông, vận tải, du lịch trên biển và xây dựng các công trình đô thị ven biển.

Đây là những lợi thế hiếm có mà Việt Nam được thiên nhiên ban tặng. Trong số các nguồn tài nguyên biển của nước ta, trước hết phải kể đến nguồn năng lượng dầu khí, nguồn năng lượng khí đốt; chỉ tính riêng nguồn năng lượng dầu khí có tới 500.000 km² nằm trong vùng nhiều tiềm năng, trữ lượng ở ngoài khơi miền Nam chiếm khoảng 25% trữ lượng dầu dưới đáy Biển Đông, mỗi năm có thể khai thác khoảng 20 triệu tấn; trữ lượng dầu khí ở thềm lục địa khoảng 10 tỷ tấn quy dầu; trữ lượng khí đốt khoảng 3.000 tỷ m³/năm.

Về tài nguyên sinh vật, đến nay, chúng ta đã phát hiện hơn 11.000 loài sinh vật cư trú trong hơn 20 kiểu hệ sinh thái điển hình, thuộc sáu vùng đa dạng sinh học biển và nhiều loại động vật biển quý hiếm khác. Rạn san hô là hệ sinh thái biển nhiệt đới điển hình không chỉ có ở biển phía bắc Việt Nam, mà còn là một trong những vùng biển có lượng san hô đa dạng cao trên thế giới, với khoảng 350 loài thuộc 72 giống san hô. Các thảm cỏ biển có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với nhiều loài sinh vật biển, theo thống kê gần đây tại 23 điểm của 12 tỉnh đã phát hiện được 15 loài cỏ biển sống trong các thảm cỏ có tổng diện tích hơn 5.000 ha.

Về nguồn lợi hải sản cũng không kém phần quan trọng, trữ lượng cá toàn vùng biển Việt Nam ước tính khoảng 4,2 triệu tấn, với ngưỡng khai thác bền vững 1,4-1,7 triệu tấn/năm. Nuôi trồng thủy sản cũng là thế mạnh, đem lại nguồn lợi lớn cho hàng chục triệu cư dân sống ven biển và là tiềm năng lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế biển.

Với tiềm năng và những lợi thế không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có được, kinh tế biển của Việt Nam có triển vọng và tương lai khá sáng sủa. Nếu biết cách làm và có hướng đi đúng, trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia mạnh về biển, một quốc gia phát triển với những mũi nhọn kinh tế gắn liền với biển. Đặc biệt, khi mà các nguồn tài nguyên trên đất liền ngày càng cạn kiệt và đất đai - một tư liệu sống và sản xuất chủ yếu của con người - ngày càng bị thu hẹp, thì các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trên biển, gắn với những giá trị phát sinh từ biển lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Và, trong bối cảnh gần như buộc phải tiến ra biển đó, việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế tài nguyên từ biển được xem là một nhiệm vụ trọng tâm và đang là xu thế tất yếu, khách quan nhằm bảo đảm các nhu cầu về nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng, thực phẩm và không gian sinh tồn cho gần 90 triệu người dân Việt Nam.

Theo thống kê, đến nay, dọc theo trục bờ biển nước ta, có gần 200 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích gần 50.000 ha. Trong đó, hơn 100 khu công nghiệp đã đi vào vận hành với tổng diện tích gần 30.000 ha, cùng hàng trăm địa điểm có thể xây dựng cơ sở đóng và sửa chữa tàu, xây dựng hải cảng, trong đó có nhiều điểm có thể xây dựng cảng nước sâu với quy mô khá lớn để làm cảng trung chuyển, phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mặt khác, do được bao bọc bởi 10 nước và vùng lãnh thổ nên biển Việt Nam rất có lợi thế về giao lưu thương mại quốc tế giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tài nguyên du lịch biển cũng là một ưu thế đặc biệt, mở ra triển vọng lớn để khai thác và phát triển tổng hợp. Dọc bờ biển có hàng trăm bãi tắm, trong đó có nhiều bãi tắm lớn có chiều dài từ 15-18 km, còn lại trung bình có chiều dài từ 1-2 km, rất có điều kiện để khai thác phát triển du lịch biển. Năng lượng thủy triều, sóng, gió và nhiệt là những tiềm năng tương đối lớn sẽ đáp ứng nhu cầu trong tương lai, cung cấp điện năng cho các đảo và đang được nghiên cứu và sẽ ứng dụng trong thời gian tới.

Bên cạnh trữ lượng khá lớn về dầu khí, dưới đáy biển còn có nhiều loại khoáng sản quý hiếm khác, như: thiếc, titan, nhôm, sắt, mangan, đồng, các loại đất hiếm, các loại vật liệu xây dựng... rất cần cho các ngành sản xuất công nghiệp và kim khí. Đây còn là tiềm năng, cơ hội lớn để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực phát triển kinh tế biển, biến tiềm năng, lợi thế từ biển trở thành những giá trị đích thực.

Theo ước tính, kinh tế biển và vùng ven biển Việt Nam bình quân đạt khoảng 47-48% GDP cả nước. Trong các ngành kinh tế biển, đóng góp của các ngành kinh tế diễn ra trên biển chiếm tới 98%, chủ yếu là khai thác dầu khí, hải sản, hàng hải, du lịch biển. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, tiềm năng và lợi thế về một quốc gia biển của Việt Nam vẫn chưa được khai thác đúng mức.



MƯỜI CÂU HỎI THỬ VỊ VỀ BIỂN – ĐẢO VIỆT NAM

1. Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo? Có bao nhiêu tỉnh, thành phố có 2 huyện đảo?

Việt Nam có 12 huyện đảo:

3 tỉnh, thành phố có 2 huyện đảo gồm Quảng Ninh (Cô Tô, Vân Đồn), Hải Phòng (Bạch Long Vĩ, Cát Hải), Kiên Giang (Kiên Hải, Phú Quốc).

Thứ tự các tỉnh có một huyện đảo tính từ Bắc vào Nam là Quảng Trị (Cồn Cỏ), Đà Nẵng (Hoàng Sa), Quảng Ngãi (Lý Sơn), Khánh Hòa (Trường Sa), Bình Thuận (Phú Quý), Bà Rịa-Vũng Tàu (Côn Đảo)".

2. Đường biên giới trên biển là đường nào?

Đường biên giới trên biển là ranh giới ngoài của vùng lãnh hải (Vùng biển Việt Nam bao gồm: nội thủy nằm phía trong đường cơ sở; từ đường cơ sở ra 12 hải lý là lãnh hải; từ lãnh hải tiếp ra 12 hải lý là vùng tiếp giáp lãnh hải; từ đường cơ sở ra 200 hải lý là vùng đặc quyền kinh tế; tiếp theo là thềm lục địa).

3. Bãi Tư Chính thuộc tỉnh nào quản lý?

Bãi Tư Chính thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Hiện nay, Việt Nam quản lý bao nhiêu đảo thuộc Quần đảo Trường Sa?

Tại quần đảo Trường Sa hiện nay, Việt Nam quản lý tổng cộng: 21 thực thể địa lý, gồm 7 đảo san hô/cồn cùng 14 rạn san hô.

5. Quần đảo nào có nhiều đảo nhất?

Cát Bà - Được mệnh danh là hòn ngọc của miền Bắc. Cát Bà là 1 điểm đến lý tưởng cho du khách vào mùa hè. Nằm ngay gần với Hạ Long, đi tàu mất chừng 30 phút từ Tuần Châu đến Cát Bà du khách sẽ được đặt chân đến quần đảo có nhiều đảo nhất Việt Nam (367 đảo lớn nhỏ). Tại đây, du khách sẽ được hòa mình vào làn nước biển trong xanh..., tham quan khu rừng nguyên sơ, những điểm đến lịch sử, nhưng hang động huyền bí... đó chính là những điều tuyệt vời mà du khách sẽ có trong chương trình đi Cát Bà.

6. Bãi biển dài nhất của Việt Nam?

Không chỉ là 1 bãi biển trữ tình, Trà Cổ còn được mệnh danh là bãi biển dài nhất nước ta. Bãi biển dài 17km này còn là nơi bắt đầu cho chữ S trên bản đồ Việt Nam. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi sự trong xanh của biển đảo, những bãi cát trắng trải dài. Đặc biệt ở đây còn có khu rừng ngập mặn khá thú vị cho du khách khám phá và những khu chợ hải sản bình dân.

7. Vịnh có nhiều đảo nhỏ nhất?

Nhắc đến những điều lý thú của biển đảo Việt Nam không thể không nhắc đến vịnh Hạ Long. Vịnh sở hữu danh hiệu có nhiều đảo nhất Việt Nam. Vịnh Hạ Long nổi bật với những hòn đảo đủ kích thước, hình dáng, những hang động kỳ bí và những câu chuyện thần thoại huyền ảo. Một hoạt động mà chưa thu hút được nhiều khách Việt mà rất tuyệt vời chính là ngủ đêm trên Vịnh bằng du thuyền.

8. Hòn đảo lớn nhất Việt Nam hiện nay?

Đảo Phú Quốc, với vô vàn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời cho bạn chiêm ngưỡng. Ẩn chứa trong mình không chỉ những bãi biển tuyệt đẹp, những cảnh hoàng hôn quyến rũ lòng người, những rặng san hô độc đáo đầy màu sắc, những đặc sản ngon... Đến Phú Quốc bạn còn có thể trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo tại khu du lịch Vinpear Land Phú Quốc.

9. Đảo có mật độ dân số cao nhất của Việt Nam?

Đảo Lý Sơn, là 1 huyện đảo nhỏ nhưng lại mang danh hiệu đảo có dân số cao nhất. Có thể bạn biết Lý Sơn có những bãi tắm tuyệt vời và có thể đẹp hơn những bãi biển như Mỹ Khê, Bắc Mỹ An nhưng chưa hẳn du khách đã biết rằng hiện có mật độ dân số cao nhất trong 12 huyện đảo nước ta.

10. Đầm phá lớn nhất?

Tam Giang – đầm phá lớn nhất Việt Nam và cũng là ở Đông Nam Á. Khi tới đây, du khách sẽ được lênh đênh trên dòng nước mênh mang để vừa ngắm bức tranh phong cảnh thay đổi theo thời điểm trong ngày. Nơi đây có những nét văn hóa cổ xưa độc đáo cùng những món ăn hải sản ngon tuyệt.